



นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับคู่สัญญา

กลุ่มบริษัทไทยนครพัฒนา

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด และ/หรือบริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด (“เรา” “ของเรา” หรือ “บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญในสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเรามีความมุ่งมั่นที่จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล”) ด้วยความรับผิดชอบ ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าฉบับนี้ (“นโยบายฯ”) เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัทฯ ขอให้ท่านอ่าน และทำความเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้ระบุอยู่ในนโยบายฯ ฉบับนี้ เพื่อให้ท่านจะสามารถเข้าใจถึงวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และรู้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านพึงมี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ขอบเขตของนโยบายฯ ฉบับนี้

นโยบายฉบับนี้ใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่สัญญาของบริษัทฯ ทั้งหมด เช่น คู่ค้า ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้า พันธมิตรทางการค้า ในกรณีที่คู่สัญญาของบริษัทฯ เป็นนิติบุคคล นโยบายฉบับนี้ใช้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้สัญญาของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการของบริษัทฯ ผู้ติดต่อ หรือบุคคลที่ดำเนินการแทนนิติบุคคลดังกล่าวด้วย

2. บทนิยาม

“**กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**” หมายถึง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงประกาศ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายลำดับรองที่อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการตราขึ้น และตามที่มีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

“**ข้อมูลส่วนบุคคล**” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“**ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว**” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 26 ของพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

“**คณะกรรมการ**” หมายถึง คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“**พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562



3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

สำหรับกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ (บุคคลซึ่งมีอายุไม่ถึง 20 ปี)

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ซึ่งติดต่อบริษัทฯ โดยตรง บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งผู้มีอำนาจปกครองของท่านให้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายฯ ฉบับนี้ และกรณีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องอ้างอิงความยินยอม ท่านยืนยันว่าท่านจะดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครองของท่าน โดยท่านต้องแสดงหลักฐานการให้ความยินยอมนั้นแก่บริษัทฯ ทันทีที่บริษัทฯ ร้องขอ

ในกรณีที่ผู้มีอำนาจปกครองเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์แก่บริษัทฯ การที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ นั้น เป็นการที่ท่านรับรองว่าท่านได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฯ ฉบับนี้ให้แก่ผู้เยาว์ทราบแล้ว และท่านได้รับความยินยอมจากผู้เยาว์ก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ให้แก่บริษัทฯ แล้ว (ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องอาศัยความยินยอม) โดยท่านต้องแสดงหลักฐานการให้ความยินยอมนั้นแก่บริษัทฯ ทันทีที่บริษัทฯ ร้องขอ

4. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

โดยทั่วไป เราจะทำการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อ	ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้านาม อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ วันเกิด ที่อยู่ เพศ อายุ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลที่อยู่อาศัยในบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลที่อยู่ในหนังสือมอบอำนาจ สำเนาใบอนุญาตขับขี่และสำเนาทะเบียนบ้าน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ลายมือชื่อ ภาพถ่าย รหัสบุคคลภายนอก
ข้อมูลส่วนบุคคลด้านการทำงาน	เบอร์โทรศัพท์ของสถานประกอบการ ชื่อสถานประกอบการและที่อยู่ ตำแหน่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงิน	หมายเลขบัญชีธนาคารและข้อมูลบัญชีธนาคารของท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลผู้เกี่ยวข้อง	ชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว	ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านที่อาจปรากฏบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ได้แก่ ศาสนา และ/หรือ หมูโลหิต ทั้งนี้ โปรดทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว และขอให้ท่าน ปิดบัง ซิดฆ่า หรือนำข้อมูลศาสนา และ/หรือ หมูโลหิตออกก่อนที่จะส่งมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวยังคงปรากฏ



ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ
	บนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหลังจากที่ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมายังบริษัทฯ ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ปิดบังหรือขีดฆ่าข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวได้ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา)
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย	ข้อมูลใด ๆ ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยในบุคคล และทรัพย์สินของบริษัทฯ ลูกค้า พนักงาน ผู้มาติดต่อ หรือบุคคลใด ๆ ที่เข้ามายังสถานที่ หรืออาคารของบริษัทฯ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียงซึ่งบันทึกจากกล้อง CCTV รายชื่อ และประวัติการเข้า-ออกสถานที่ของบริษัทฯ

ในกรณีที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในนโยบายฯ ฉบับนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและอาจขอความยินยอมจากท่าน (หากจำเป็น) ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยทั่วไป บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำเป็นสำหรับบริษัทฯ ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ผู้ร่วมงานของท่าน นายจ้างของท่าน

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกรวมถึงบุคคลผู้เกี่ยวข้องแก่บริษัทฯ ท่านรับรองว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงการที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้น ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายฯ ฉบับนี้แล้ว นอกจากนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านตกลงที่จะช่วยเหลือเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความยินยอมที่ถูกต้องและบังคับใช้ได้จากบุคคลดังกล่าวตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

6. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยทั่วไป บริษัทฯ จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมาย
เพื่อติดต่อและจัดทำบันทึกประวัติบุคคลภายนอกเพื่อประเมินและพิจารณาคุณสมบัติความเหมาะสม และสิทธิในการได้รับคัดเลือกของ	<ul style="list-style-type: none">ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อข้อมูลส่วนบุคคลด้านการทำงานข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลศาสนา	<ul style="list-style-type: none">ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป)ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มี)



วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมาย
บุคคลภายนอกในการตอบรับงาน	และ/หรือ หมูโลहितที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน (หากจำเป็น)	ความอ่อนไหว)
<p>เพื่อเข้าทำสัญญาหรือก่อนนิติสัมพันธ์กับท่าน หรือบริษัทของท่าน</p> <p>เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อการออกไปสั่งซื้อ หรือ การทำสัญญา 2. เพื่อการชำระค่าตอบใดตามสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อ ● ข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงิน ● ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ● ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลศาสนา และ/หรือ หมูโลहितที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน (หากจำเป็น) <p>หมายเหตุ: หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเข้าทำสัญญาหรือก่อนนิติสัมพันธ์กับท่านและเพื่อดำเนินการและปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาหรือนิติสัมพันธ์ดังกล่าว เราอาจไม่สามารถดำเนินการเข้าทำสัญญาและเพื่อดำเนินการและปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาหรือนิติสัมพันธ์กับท่านได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (สำหรับกรณีที่คุณสัญญาเป็นนิติบุคคลและบริษัทฯ จำต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป) ● การปฏิบัติตามสัญญา (สำหรับกรณีที่สัญญาเป็นบุคคลธรรมดา และสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป) ● ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว)
<p>เพื่อการดำเนินการ และบริหารจัดการของบริษัทฯ เกี่ยวกับคู่สัญญา</p> <p>เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การพิสูจน์ยืนยันตัวตนของท่าน ความสามารถและคุณสมบัติในการเข้าทำสัญญา หรือการตรวจสอบอำนาจกระทำการแทนของท่าน 2. เพื่อการติดต่อสื่อสาร 3. เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อ 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลศาสนา และ/หรือ หมูโลहितที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน (หากจำเป็น) 	ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย



วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมาย
<p>ได้แก่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ จัดเก็บ บันทึก สำรอง หรือทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคล</p>		
<p>เพื่อการบริหารจัดการระหว่างเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัทฯ ของบุคคลภายนอกและบุคคลภายนอกของบริษัทในเครือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การขอเข้าใช้ระบบเครือข่าย 2. การจัดทำประวัติและการติดต่อระหว่างเข้ามาปฏิบัติงานยังบริษัทฯ 3. การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อ ● ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลศาสนา และ/หรือ หมูโลหิตที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน (หากจำเป็น) 	<ul style="list-style-type: none"> ● ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป) ● ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว)
<p>เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ</p> <p>บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ คำสั่ง ประกาศ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ดำเนินการยื่นข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นต่อหน่วยงานราชการรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ 2. ปฏิบัติตามภาระทางภาษีของเรา และยื่นเอกสารที่จำเป็นต่อกรมสรรพากร 3. ปฏิบัติตามกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อ ● ข้อมูลส่วนบุคคลด้านการทำงาน ● ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลศาสนา และ/หรือ หมูโลหิตที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน (หากจำเป็น) ● ข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด <p>ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผลสำหรับวัตถุประสงค์นี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี ตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>หมายเหตุ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่บริษัทฯ เราและ/หรือท่านอาจไม่สามารถปฏิบัติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● การปฏิบัติตามกฎหมาย (สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป) ● ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว)



วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมาย
บุคคลโดยการดำเนินการตามคำขอของท่านในการขอใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล	ตามกฎหมาย และอาจส่งผลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจส่งผลให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ	
เพื่อก่อ ใช้ ปฏิบัติตาม หรือแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกประมวลผลเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการก่อ การใช้ การปฏิบัติตาม หรือการแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อ ● ข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงิน ● ข้อมูลส่วนบุคคลด้านการทำงาน ● ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (ถ้ามี) ● ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย <p>ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผลสำหรับวัตถุประสงค์นี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป) ● การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว)
เพื่อการรักษาความปลอดภัยของบุคคล และทรัพย์สิน	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ● ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

หากเราจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุใน นโยบายฯ ฉบับนี้ ซึ่งได้แจ้งแก่ท่านแล้วนั้น เราจะทำการแจ้งท่านถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่มเติมขึ้น และ/หรือ จัดให้มีการขอความยินยอมจากท่าน หากกฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้กล่าวมาข้างต้นนั้น เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก เช่น

- (ก) บริษัทในเครือ หรือกลุ่มบริษัทใด ๆ ของบริษัทฯ
- (ข) บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้จำหน่าย ผู้จัดการสินค้า หรือผู้ให้บริการอื่นซึ่งให้บริการแก่บริษัทฯ เช่น บริษัทประกัน ธนาคารพาณิชย์
- (ค) ลูกค้าเพื่อทำการจัดส่งสินค้า



- (ง) ที่ปรึกษาภายนอก เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย
- (จ) หน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแล ด้านการดำเนินคดี ด้านภาษี หรือหน่วยงานของรัฐ ศาล หรือศาลอื่นใด ในเขตอำนาจศาลอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร
- (ฉ) บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่บริษัทฯ มีความจำเป็นตามกฎหมายที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากท่านหรือองค์กรของท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- (ช) ผู้ที่จะเข้าซื้อกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน รวมถึงในกรณีของการควบรวม หรือการซื้อขายของบริษัทฯ ไม่ว่าจะในรูปแบบใด

8. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

โดยทั่วไปบริษัทฯ จะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอตามที่พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและตามที่กฎหมายกำหนด

9. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาของเรากับท่านหรือบริษัทของท่าน ซึ่งโดยทั่วไป บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์ตามสัญญา หรือตลอดระยะเวลาที่มีการติดต่อกัน และเก็บรักษาเป็นระยะเวลาไม่เกินกว่า 10 (สิบ) ปี หลังจากความสัมพันธ์ตามสัญญาสิ้นสุดลง หรือหลังจากที่ท่านได้มีการติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ เป็นครั้งสุดท้าย

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานกว่าระยะเวลาที่ระบุข้างต้น เมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต หรือกำหนดให้กระทำได้ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บังคับใช้ ตลอดจนนโยบายภายใน หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทไทยนครพัฒนา หรือเพื่อดำเนินการตามข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร้องขอ

10. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อจำกัดภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

- (1) **สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม:** ท่านมีสิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม หรือเปลี่ยนแปลงความยินยอมได้ทุกเมื่อ
- (2) **สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล:** ท่านมีสิทธิในการตรวจสอบว่าบริษัทฯ มีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับท่านหรือไม่ ตลอดจนมีสิทธิในการเข้าถึง หรือขอรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขอทราบแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น



- (3) **สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล:** ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านให้ถูกต้อง
- (4) **สิทธิในการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล:** ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ทั้งนี้ วิธีการดำเนินการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือการทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้นั้นจะเป็นไปตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
- (5) **สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้อ้างอิงความยินยอม หรือเป็นการทำการตลาดทางตรง
- (6) **สิทธิในการระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** ท่านมีสิทธิระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างที่บริษัทฯ พิจารณาการดำเนินการตามสิทธิให้แก่ท่าน หรือเมื่อท่านต้องการระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
- (7) **สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล:** ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในรูปแบบที่อ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยอุปกรณ์ที่ทำงานอัตโนมัติไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น และขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ (ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบดังกล่าว)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากสิทธิที่กล่าวมาข้างต้น ท่านยังมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ท่านติดต่อเราเป็นลำดับแรกในกรณีที่มิชข้อกังวลใด ๆ เพื่อให้เราสามารถแก้ไขปัญหของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่เหมาะสม

ตราบเท่าที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้อนุญาตให้กระทำได้ เราอาจมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอันสมเหตุผลที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการจัดการตามคำขอใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น

11. ข้อมูลการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านประสงค์จะใช้สิทธิใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเราที่

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

เลขที่ 14 ซอยงามวงศ์วาน 8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ประเทศไทย

อีเมล: dpo_tnkgroup@thainakorn.com



รายละเอียดข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

รายละเอียดข้อมูลติดต่อ: คณะทำงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษัทไทยนครพัฒนา

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด

เลขที่ 14 ซอยงามวงศ์วาน 8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ประเทศไทย

อีเมล: dpo_tnkgroup@thainakorn.com

รายละเอียดข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

รายละเอียดข้อมูลติดต่อ: คณะทำงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษัทไทยนครพัฒนา

บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด

เลขที่ 14 ซอยงามวงศ์วาน 8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ประเทศไทย

อีเมล: dpo_tnkgroup@thainakorn.com

รายละเอียดข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

รายละเอียดข้อมูลติดต่อ: คณะทำงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษัทไทยนครพัฒนา

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนนโยบายฉบับนี้ เท่าที่กฎหมายอนุญาต หากเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง หรือการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ท่านทราบ และหากจำเป็นตามกฎหมาย บริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเป็นการเพิ่มเติม

นโยบายฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป